



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๓๐๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ๔๙๐๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.สมุทรปราการ ทุกโรงเรียน

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติให้ดำเนินการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เถลิงพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2015” ช่วงที่ ๑ ประเภททีมชาย ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ เมษายน ๒๕๕๘ เส้นทางจังหวัดนครราชสีมา - บุรีรัมย์ - ร้อยเอ็ด - สมุทรปราการ - นครพนม -หนองคาย และอุดรธานี ระยะทาง ๑,๐๑๕ กิโลเมตร มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒๕ ทีม แบ่งเป็นทีมจากต่างประเทศ ๒๓ ทีม ทีมชาติไทย ๒ ทีม โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขัน มากกว่า ๗๐๐ คน

ในการนี้ ช่วงระยะเวลาที่นักกีฬาเข้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ๒ วัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ กำหนดจุดบริการน้ำดื่ม จุดโบกธงตามเส้นทาง จุดเข้าเส้นชัยและจุดปล่อยตัว เพื่อแสดงการต้อนรับและให้กำลังใจ นักกีฬา คือ

- วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ตามเส้นทาง เลิงนกทา - นิคมคำสร้อย - สมุทรปราการ สูเส้นชัยที่ หอแก้วสมุทรปราการ จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน นักกีฬาเข้าที่พักในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
- วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ จุดปล่อยตัวนักกีฬา ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบโล่ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬา ตามเส้นทางสมุทรปราการ - ชาติพนม - นครพนม เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ให้การต้อนรับแขกที่มาจากจังหวัดสมุทรปราการอย่างอบอุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงขอความร่วมมือโรงเรียน ดังนี้
- ๑.ขอรับการสนับสนุนครูและนักเรียนจากโรงเรียนสมุทรสาคร จำนวน ๒๐๐ คน เพื่อร่วมต้อนรับนักกีฬา ๒ จุด คือ จุดเข้าเส้นชัย วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. และจุดปล่อยตัวนักกีฬา วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
- ๒.ตามเส้นทางที่นักกีฬาเดินทางผ่าน หากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ขอให้โรงเรียนให้ความร่วมมือและสนับสนุนตามความเหมาะสม
- ๓.ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันให้ทราบโดยทั่วกันและขอเชิญชมการแข่งขันและร่วมต้อนรับนักกีฬาในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ นพคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๘๗-๔๙๐๕๔๗๑